



บันทึกข้อความ

EB
(1) (3)

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอากาศอำนวยการ อำเภออากาศอำนวยการ จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๐๐๕

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและในองค์กร เกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ดังนั้น โรงพยาบาลอากาศอำนวยการ ได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินรับที่มีการกำหนดตกโลก การกำกับติดตาม โดยผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้มีการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อดำเนินการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการการรับสินบน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. บันทึกมาตรการการให้และรับ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒. ประกาศโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ เรื่อง ระบบ และกลไก ในการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลอากาศอำนวยการ
๓. ประกาศโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนภายในโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ
๔. ประกาศโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ เรื่องการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
๕. คู่มือการป้องกันการรับสินบน
๖. กรอบแนวทางมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ
๗. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและอนุญาตใช้มาตรการการป้องกันการรับสินบนในลำดับที่ ๒ - 4 ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อใช้ใน ปี ๒๕๖๔ ต่อไปและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อแจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน/ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางใบอ่อน ปาปะเพ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รับทราบ /อนุมัติ

(นายกิตตินาถ ดิยะพิบูลย์ไชยา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวยการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๐๐๕๑

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย

๑. เรื่องเดิม

๑. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๐ ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จำเป็น และสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงราชการและเพื่อเป็นการเสริมมาตรการสร้างค่านิยมมีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอีกสถานหนึ่ง ในกรณีประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพร ในหมู่ข้าราชการหรือการใช้เงินสวัสดิการใด ๆ ของส่วนรวม เพื่อจัดหาของขวัญให้เป็นอันดโดยเด็ดขาดและขอให้ข้าราชการการเมืองและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้วยการรับของขวัญและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย ทั้งนี้ให้ถือว่าการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้เป็นความผิดวินัยอย่างหนึ่งทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้(เอกสารแนบ ๑)

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ๑๒ บัญญัติว่า”เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับหรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติ ประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยาบาลใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพรหรือใช้บัตรแสดงความเสียใจแทนการให้ของขวัญ”(เอกสารแนบ ๒)

๓. สำนักงานก.พ.ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรียไรและแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมทั้งกำชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรียไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง(เอกสารแนบ ๓)

๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ บัญญัติว่าห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐ ผู้ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด ดังนี้ (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดานหรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป(๒)รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามประเพณีจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทและ(๓)รับทรัพย์สินของรัฐตามกฎหมาย ป.ป.ช.ใช้บังคับกับเจ้าพนักงานของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับและให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้พ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วถึงสองปีด้วย โดยอนุโลมและในมาตรา ๑๒๙ บัญญัติว่าการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม(เอกสารแนบ ๔)

/๕. ยกเลิกประกาศ.....

๕. ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑(เอกสารแนบ ๕)

๒. ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลอากาศอำนวย พิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัดมิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จำเป็นและสร้างทัศนคติไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญราคาแพง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงราชการเป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ปลະประเทศชาติซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในกระทรวงสาธารณสุขและสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เพื่อที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาและสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวให้เป็นไปในแนวทางประหยัด มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงเห็นควรจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงองค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือ พร้อมทั้งขออนุมัติประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอากาศอำนวย ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้



(นางใบอ่อน ปาปะเพ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รับทราบ /อนุมัติ



(นายกิตตินาถ ทิยะพิบูลย์ไชยา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอากาศอำนวย อำเภอกาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๐๐๔๖๒

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาและสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว เนื่องในโอกาสต่างๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับและการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เพื่อที่จะพัฒนาทัศนคติจิตสำนึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาและสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวให้เป็นไปในแนวทางประหยัด มัธยัสถ์และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้บุคลากรทุกระดับที่จะแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การทำจิตอาสาแทนการให้ของขวัญและหากให้ของขวัญของที่ระลึกหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ ประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนั้น สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อโอกาสตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ ที่ดีของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ปฏิทิน สมุดบันทึก สินค้าสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข สินค้าชุมชนในโครงการต่างๆ หรือสินค้าเพื่อการกุศลเป็นต้นและให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ปรากฏตามประกาศที่แนบนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางโบอ่อน ปาปะเพ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รับทราบ

(นายกิตตินาถ ทิยะพิบูลย์ไชยา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย

แบบฟอร์ม การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาลอากาศอำนวย
ตามประกาศโรงพยาบาลอากาศอำนวย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลอากาศอำนวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร	
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอากาศอำนวย วัน/เดือน/ปี ๓ มกราคม ๒๕๖๔ หัวข้อ มาตรการ กลไก การวางระบบในการรับสินบนของโรงพยาบาลอากาศอำนวย รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. บันทึกมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ๒. บันทึกมาตรการการให้และรับ เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๓. ประกาศโรงพยาบาลอากาศอำนวย เรื่อง ระบบ และกลไก ในการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลอากาศอำนวย ๔. ประกาศโรงพยาบาลอากาศอำนวย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนภายใน โรงพยาบาลอากาศอำนวย ๕. ประกาศโรงพยาบาลอากาศอำนวย เรื่องการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ๖. คู่มือการป้องกันการรับสินบน ๗. กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลอากาศอำนวย ๘. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน	
ขอเผยแพร่ข้อมูลทาง <input checked="" type="checkbox"/> เว็บไซต์ โรงพยาบาลอากาศอำนวย <input type="checkbox"/> ทางเฟสบุ๊ค <input type="checkbox"/> ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ <input type="checkbox"/> Linkภายนอก ไม่มี	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ภิตินันท์ วงศ์คำนาม (นางสาวภิตินันท์ วงศ์คำนาม) ตำแหน่ง.เจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง ใบอ่อน ปาปะเพ (นางใบอ่อน ปาปะเพ) ตำแหน่ง..นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ภิตินันท์ วงศ์คำนาม (นางสาวภิตินันท์ วงศ์คำนาม) ตำแหน่ง.เจ้าพนักงานพัสดุ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔	